

# CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

## Xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh

*Xác định hội viên là nhân tố tích cực của phong trào phụ nữ, tổ chức hội là mái ấm thứ hai của hội viên, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai nhiều phong trào mang lại hiệu quả thiết thực.*

Đã ngoài 60 tuổi nhưng bà Lưu Thị Nhưường vẫn nhiệt tình tham gia sinh hoạt tại Chi hội Phụ nữ thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận (Vũ Thư). Trước đây, do chưa hiểu rõ về hoạt động hội nên có những hội viên lớn tuổi như bà Nhưường không thường xuyên tham gia sinh hoạt. Sau này, nhờ được tuyên truyền, giải thích, được cung cấp những thông tin hữu ích trong mỗi kỳ sinh hoạt, lại có mô hình câu lạc bộ chèo để bà tham gia, bà Nhưường đã chủ động tham gia công việc để hưởng ứng các hoạt động hội. Những đổi thay trong nhận thức và hành động của các hội viên phụ nữ nói chung, trong đó có bà Nhưường góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội Phụ nữ thôn Trung Hòa trong suốt thời gian qua.

Cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Việt Thuận, thời gian qua, các cơ sở hội rà soát các mô hình tập hợp hội viên hiện có, phân loại hội viên theo từng nhóm về độ tuổi, nghề nghiệp, sở thích; đặc biệt quan tâm tới nhóm hội viên phụ nữ đặc thù như phụ nữ tôn giáo, phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên, nữ công nhân lao động và nhóm hội viên phụ nữ có sở thích về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... để thành lập các mô hình tập hợp hội viên và lựa chọn nội dung, hình thức, thời gian sinh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hiện nay, toàn tỉnh duy trì sinh hoạt của 1.500 câu lạc bộ phụ nữ; xây dựng 1.850 mô



Thực hiện mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ tại Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Phú, xã Độc Lập (Hưng Hà).

hình hoạt động hội trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, các cấp hội tổ chức nhiều hình thức năm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp để xuất, kiến nghị của các tầng lớp phụ nữ; tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức về độ tuổi, nghề nghiệp, sở thích; đặc biệt quan tâm tới nhóm hội viên phụ nữ đặc thù như phụ nữ tôn giáo, phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên, nữ công nhân lao động và nhóm hội viên phụ nữ có sở thích về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... để thành lập các mô hình tập hợp hội viên và lựa chọn nội dung, hình thức, thời gian sinh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hiện nay, toàn tỉnh duy trì sinh hoạt của 1.500 câu lạc bộ phụ nữ; xây dựng 1.850 mô



Phụ nữ xã Thuận Thành (Thái Thụy) thực hiện mô hình nhà sách, vườn đẹp.

ban, ngành, đoàn thể bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chuyên đề cho chủ tịch, phó chủ tịch hội cơ sở. Hội LHPN cơ sở tích cực tham mưu để chủ tịch hội, nguồn quy hoạch chủ tịch hội được đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị theo vị trí chức danh; quan tâm xây dựng đội ngũ chi hội trưởng, tổ trưởng, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn để đội ngũ chi hội trưởng triển khai hiệu quả các hoạt động hội đến hội viên. Chị Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN xã Thuận Thành (Thái Thụy) thông tin: Sau khi sáp nhập, xã Thuận Thành có hơn 2.000 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 9 chi hội. Do địa bàn rộng, hội viên đông nên Hội LHPN xã gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, Hội đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành hội trực tiếp phụ trách các chi hội dự sinh hoạt và kịp thời báo cáo, giải quyết vướng mắc. Trong công tác xây dựng tổ chức hội, bên cạnh việc lựa chọn chi hội làm điểm, hội còn quan tâm đến việc bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ hội... Nhờ đó, chất lượng hoạt động của các chi hội ngày càng được nâng lên. Hội LHPN xã luôn được hội cấp trên đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp đã góp phần củng cố tổ chức hội phụ nữ các cấp. Nhiều mô hình hoạt động đã thực sự phát huy hiệu quả trong việc tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động hội; quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức hội, phong trào phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

KUÂN PHƯƠNG

### NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

**1857**  
Ngày 8/3, công nhân ngành dệt tại New York, Mỹ đình công, phản đối các điều kiện làm việc bất công và lương thấp. Đây được coi là sự kiện khởi đầu để thành lập nghiệp đoàn lao động nữ đầu tiên.

**1908**  
Ngày 8/3, hơn 15 nghìn công nhân tuần hành tại New York yêu cầu giảm giờ làm, trả lương tốt hơn, quyền được bầu cử và chấm dứt lao động trẻ em. Khẩu hiệu "Bánh mì và Hoa hồng" xuất hiện. Bánh mì tượng trưng cho bảo đảm kinh tế gia đình, hoa hồng tượng trưng cho các tiêu chuẩn sống tốt đẹp hơn.

**1909**  
Tại Mỹ, Đảng Xã hội của Mỹ lấy ngày 28/2 là Ngày Phụ nữ Quốc gia để vinh danh cuộc đình công của công nhân may mặc vào năm 1908 tại New York.

**1910**  
Hội nghị quốc tế Phụ nữ Xã hội chủ nghĩa lần 2 được tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch, để xuất chọn một ngày Quốc tế Phụ nữ (ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 3) để vinh danh phong trào nữ quyền và đấu tranh giành quyền bầu cử cho phụ nữ. Đề xuất nhận được sự tán đồng tuyệt đối của 100 đại biểu nữ đến từ 17 quốc gia, gồm 3 phụ nữ đầu tiên được bầu vào Quốc hội Phần Lan.

**1911**  
Ngày 19/3, theo sáng kiến Copenhagen, Ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm lần đầu tại Áo, Đan Mạch, Đức và Thụy Sĩ bằng cuộc tuần hành của hơn 1 triệu phụ nữ và đàn ông. Cuộc tuần hành đòi các quyền cho phụ nữ như quyền được đi bầu cử, được giữ chức vụ công, được giáo dục nghề nghiệp, chấm dứt phân biệt đối xử trong công việc. Tại Mỹ, Ngày Phụ nữ Quốc gia vẫn được tổ chức vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 2.

**1913**  
Ngày Quốc tế Phụ nữ trở thành 1 kênh phản đối Chiến tranh Thế giới thứ I. Là một phần của phong trào hòa bình, phụ nữ Nga lần đầu tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 2 (theo lịch Nga).

**1914**  
Ngày 8/3 (trùng ngày chủ nhật), phụ nữ Đức tuần hành đòi quyền bầu cử nhưng đến ngày 12/10/1918 mới được chấp thuận. Tại nhiều nơi khác ở châu Âu, trước, trong và sau ngày 8/3 những năm sau đó, phụ nữ cũng tổ chức các cuộc tuần hành để phản đối chiến tranh, bày tỏ tinh thần đoàn kết với các nhà hoạt động khác.

**1917**  
Vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 2 theo lịch Nga (trùng ngày 8/3 theo Công lịch), phụ nữ Nga tiếp tục đình công, xuống đường tuần hành đấu tranh theo phong trào "Bánh mì và Hoa hồng" để đòi bánh mì, đòi chồng con được trở về từ chiến trận, đòi chấm dứt chế độ Sa hoàng, 4 ngày sau đó, Sa hoàng thoái vị và Chính phủ Cách mạng trao cho phụ nữ quyền được đi bầu.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, các quốc gia ở các châu lục bắt đầu lấy ngày 8/3 như một dấu mốc để ủng hộ quyền bình đẳng của phụ nữ.

**1975**  
Trong năm Quốc tế Phụ nữ, Liên hợp quốc bắt đầu kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ vào ngày 8/3.

**Tháng 12/1977**  
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết tuyên bố Ngày Liên Hợp Quốc về Quyền của Phụ nữ và Hòa bình Quốc tế sẽ được các Quốc gia Thành viên cử hành vào bất kỳ ngày nào trong năm, phù hợp với truyền thống lịch sử và quốc gia của họ.

**Nhân Dân**

## Phụ nữ Công an tỉnh làm theo lời Bác

*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh đã gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với các hoạt động xây dựng phong trào, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp nữ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.*



Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà đối tượng chính sách xã Nam Cường (Tiền Hải).

Chia sẻ, động viên, giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2019 đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn tổ chức chương trình "Nỗi cháo nghĩa tình" hàng tuần với số tiền hàng chục triệu đồng do cán bộ, hội viên phụ nữ trong lực lượng quần góp, ủng hộ. Cùng với đó là các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa" và nhiều chương trình xã hội, từ thiện như "Sống và máy tính cho em", "Mẹ đỡ đầu", "Đông hành cùng phụ nữ biên cương", các hoạt động hỗ trợ, phòng, chống dịch bệnh... được tổ chức trong và ngoài tỉnh đã tạo sức lan tỏa, được lãnh đạo các đơn vị, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Riêng trong

năm 2022, thông qua các hoạt động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã hỗ trợ tiền và trao tặng quà cho các đối tượng với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Thực hiện đề án bố trí công an chính quy nhiệm các chức danh công an xã, Thiếu tá Bùi Hồng Hải đã viết đơn tình nguyện xung phong về cơ sở. Trên cương vị Trưởng Công an xã Vũ Hội, chị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh của tập thể, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tập trung làm tốt công tác chuyên môn, tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Cùng với nhiều danh hiệu thi đua các cấp, Thiếu tá Bùi Hồng Hải đã vinh dự được Bộ Công an tôn

vinh trường công an xã tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Thiếu tá Bùi Hồng Hải chia sẻ: "Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép/ Đối với công việc phải tận tụy..." - những lời dạy của Bác đối với lực lượng Công an nhân dân đã trở thành kim chỉ nam, là tấm gương soi chiếu hàng ngày để tôi và đồng đội dựa vào nhân dân, nêu cao ý thức chuyên cần, tận tụy trong công tác, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hội Phụ nữ Công an tỉnh với gần 500 hội viên sinh hoạt ở 21 cơ sở hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự giác chấp hành nghiêm các quy trình, chế độ công tác, nếp sống văn hóa, khắc phục khó

TRỊNH CƯỜNG

## Bác sĩ Đặng Thị Trang tâm huyết với nghề

Tâm huyết với nghề, bác sĩ Đặng Thị Trang, Trưởng Khoa Y tế lao động, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là một trong những nhân viên xuất sắc của ngành y tế. Năm 2022, chị được đề nghị xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú.

Đến nay, bác sĩ Đặng Thị Trang đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề. Trong quá trình công tác, chị đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như xét nghiệm, kiểm soát bệnh truyền nhiễm, phân bổ, giám sát tiêm các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đến nay là y tế lao động. Trên cương vị nào chị cũng thực hiện tốt nhiệm vụ. Cụ thể, khi thực hiện nhiệm vụ ở lĩnh vực kiểm soát bệnh truyền nhiễm và chương trình tiêm chủng mở rộng, chị luôn chủ động tham mưu các kế hoạch về phòng, chống các dịch bệnh; chỉ đạo và giám sát dịch, nhất là lúc cao điểm, dịp lễ, tết; phối hợp thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai, bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 97%. Ở hoạt động xây dựng mô hình thí điểm về phòng, chống viêm não Nhật Bản và các bệnh do véc-tơ truyền do biến đổi khí hậu tại 2 xã An Ninh, An Đông (Quỳnh Phụ) giai đoạn 2014 - 2017, chị đã tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực: 3.000 liều vắc-xin viêm não Nhật Bản đã được tiêm cho đối tượng mở rộng từ 6 - 15 tuổi; giám sát hỗ trợ phun hóa chất tồn lưu xử lý môi trường cho 1.438 hộ; hỗ trợ chế phẩm vi sinh xử lý môi trường tại 60 gia đình có trang trại, xử lý rác đồng ruộng...

Từ năm 2017 đến nay, đảm nhiệm cương vị Trưởng Khoa Y tế lao động, bác sĩ Đặng Thị Trang luôn tâm huyết với công việc. Không giống như phần đông các bác sĩ, nhân viên y tế là thực hiện khám chữa bệnh tại



Bác sĩ Đặng Thị Trang thực hiện công việc thường ngày.

bệnh viện, trung tâm y tế hay ở trạm y tế xã, bác sĩ Trang cùng cán bộ, nhân viên của Khoa thường xuyên tới các doanh nghiệp để khám sức khỏe cho người lao động; phối hợp với doanh nghiệp quan trắc môi trường lao động tại các doanh nghiệp quan trắc môi trường lao động. Chị chia sẻ: Đặc thù của Khoa Y tế lao động là thường xuyên phải đi khám sức khỏe và quan trắc môi trường lao động tại các doanh nghiệp. Công việc lưu động nên chúng tôi phải đi lại nhiều, có thể tiếp xúc với yếu tố nguy hại ở các xưởng sản xuất. Ngoài khám sức khỏe, chúng tôi còn phối hợp tổ chức tập huấn, huấn luyện sơ cấp cứu cho người làm công tác y tế tại doanh nghiệp; hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh; triển khai hoạt động an toàn, vệ sinh lao động; truyền thông về chăm sóc sức khỏe và phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động ở môi trường có nguy cơ gây bệnh cao...

Hàng năm, bác sĩ Trang cùng các bác sĩ, nhân viên y tế thực hiện khám sức khỏe tại 71 đơn vị, doanh nghiệp với hơn 30.000 lượt người lao động được khám, quản lý sức khỏe; trong

đó khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho hơn 2.280 người làm việc ở môi trường có yếu tố nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp. Về hoạt động quan trắc môi trường lao động, hàng năm quan trắc tại 56 cơ sở lao động; tổng số mẫu do kiểm là gần 3.440 mẫu các loại. Cùng với đó, chị còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các phong trào, hoạt động đoàn thể, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền. Với những đóng góp đạt được trong quá trình công tác, bác sĩ Đặng Thị Trang vinh dự được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, trong đó có bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trần trù, tâm huyết với nghề, bác sĩ Đặng Thị Trang mong muốn các doanh nghiệp, đơn vị quan tâm hơn đến công tác khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Khi phát hiện người lao động mắc bệnh cần gửi hồ sơ sang trung tâm giám định để phát hiện, điều trị kịp thời.

HOÀNG LANH